

ที่ อว ๐๖๔๕.๑๖ / ๑๕๕



วิทยาลัยนานาชาติ
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา
ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม
๑๑/๕ หมู่ ๒ ตำบลคลองโยง
อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม ๗๓๑๗๐

๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓

เรื่อง การดำเนินงานโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาทุกเขตพื้นที่

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. โครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย
๒. กำหนดการประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา มัธยมศึกษา
๓. รายชื่อผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา
๔. จำนวนโรงเรียน ครู ผู้บริหารโรงเรียนที่เข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์

ด้วยวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ได้รับมอบหมายจากกระทรวงศึกษาธิการให้ดำเนินงานโครงการส่งเสริมครูเพื่อสร้างบทเรียนออนไลน์เพื่อยกระดับการศึกษาไทย ในปีงบประมาณ ๒๕๖๓ ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม โดยมีกิจกรรมสำคัญคือ การอบรมเชิงปฏิบัติการให้แก่ครูผู้สอน กลุ่มสาระการเรียนรู้ คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้นทั่วประเทศ ๑๐ รุ่น ใน ๕ ภูมิภาค ระหว่างปิดภาคเรียน เกี่ยวกับการสร้างบทเรียนที่ครูสอนบนช่องทางออนไลน์ที่มีคุณภาพ กลุ่มสาระการเรียนรู้ละ ๓๐๐ คน รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๐๐ คน เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้จากครูผู้สอนที่หลากหลาย ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณลักษณะและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ ๒๑ ตามกรอบแนวคิดการพัฒนาประเทศไปสู่ประเทศไทย ๔.๐ ในกรณีนี้มีกิจกรรมที่วิทยาลัยนานาชาติ และสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ต้องดำเนินการด่วน คือ

๑. ประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต เพื่อสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับโครงการและวางแผนการดำเนินงานโครงการให้สืบเนื่อง ในวันที่ ๑๓ - ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ณ โรงแรมรอยัลริเวอร์ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร โดยเบิกค่าใช้จ่าย ณ สถานที่ประชุม ดังกำหนดการประชุมที่ส่งมาพร้อมนี้

๒. แจ้งให้ครูที่สนใจ ลงทะเบียนเพื่อเลือกรื่องที่จะสร้างบทเรียนออนไลน์ ซึ่งวิทยาลัยนานาชาติระบุไว้ให้เลือกในแบบสอบถาม ภายในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ โดยลงทะเบียนได้ที่ www.ssruic.ssru.ac.th และเลือก สร้างบทเรียนออนไลน์ ทั้งนี้ครูผู้สอนต้องปรึกษาและได้รับอนุญาตจากผู้บริหารโรงเรียนในการสร้างบทเรียนและเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างบทเรียนออนไลน์ดังกล่าว

๓. สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา โดยผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษาหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ดำเนินการคัดเลือกผู้บริหารโรงเรียน ครูผู้สอน

คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ และภาษาอังกฤษ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น เพื่อเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ
สร้างบทเรียนออนไลน์ตามวิชาและเรื่องที่ครูเลือกผลิต ในวันประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และ
ประเมินผลการจัดการศึกษาสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา ๔๒ เขต ในวันที่ ๑๓ - ๑๔
กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ตามจำนวนครู ผู้บริหาร ในสิ่งที่ส่งมาด้วย ๔

อนึ่ง การดำเนินงานโครงการดังกล่าว วิทยาลัยนานาชาติ ได้รับงบประมาณในการใช้จ่าย
จำนวนจำกัด จำเป็นต้องขอความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมประชุมจากสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา
ผู้บริหารและครูที่เข้ารับการอบรมเบิกค่าใช้จ่ายค่าพาหนะในการเดินทางโดยประหยัด ทั้งนี้ วิทยาลัยนานาชาติ
ได้มีหนังสือประสานความร่วมมือไปยังสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเรียบร้อยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ และขอความร่วมมือมายังท่านโปรดแจ้งให้บุคลากรในหน่วยงาน
ดังกล่าวได้เข้าร่วมประชุมผู้อำนวยการกลุ่มนิเทศ ติดตาม และประเมินผลการจัดการศึกษา ตามวัน
เวลา และสถานที่ดังกล่าวข้างต้น และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

ขอแสดงความนับถือ

กรรองทอง ไครรี

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. กรรองทอง ไครรี)

คณบดีวิทยาลัยนานาชาติ

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

วิทยาลัยนานาชาติ

โทร. ๐๘๗ ๘๑๔ ๐๗๓๑

โทรสาร. ๐๓๔ ๙๖๔ ๙๔๕